



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหาร

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐ ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์สุจริต เป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

จังหวัดพิษณุโลกจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร ยึดมั่นและปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยึดมั่นในหลักการ และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
 ๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรพึงมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
 ๓. ส่งเสริมให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
 ๔. เสริมสร้างการทำงาน โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรณชัย จิตรวิเศษ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ไม่ทนต่อการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า นายศักดิ์ศิริ ฐปวงค์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความสุจริต ซื่อตรง จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นคนดีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๔ ประการ อันได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้และพัฒนา ความรับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

และขอถวายสัตยาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ศิริ ฐปวงค์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก